

DANH MỤC BÀI VIẾT
HỘI THẢO "GIÁ TRỊ TRƯỜNG TỒN CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN"
(06/03/2019)

STT	Tác giả	Tên bài đăng kỷ yếu	Ghi chú
1	Đại tá, TS. Đinh Xuân Khuê Thiếu tá, ThS. Nguyễn Đăng Dương	Quốc tế Cộng sản – triển vọng của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế hiện nay	Phần I: Quốc Tế Cộng Sản Với Cách Mạng Thế Giới
2	Lý Văn Ngoan	Quan điểm và những hoạt động chính của Quốc tế Cộng sản với cách mạng giải phóng dân tộc	Phần I: Quốc Tế Cộng Sản Với Cách Mạng Thế Giới
3	ThS. Lương Thị Hải Thảo	Từ Liên minh quốc tế của các Đảng xã hội đến Quốc tế Cộng sản và vai trò của V.I.Lênin đối với sự ra đời của Quốc tế Cộng sản	Phần I: Quốc Tế Cộng Sản Với Cách Mạng Thế Giới
4	ThS. Lê Tuấn Anh	Từ Quốc tế đến Quốc tế Cộng sản	Phần I: Quốc Tế Cộng Sản Với Cách Mạng Thế Giới
5	ThS. Trần Trung Chung	Quan điểm của Quốc tế Cộng sản về phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa	Phần I: Quốc Tế Cộng Sản Với Cách Mạng Thế Giới
6	Trung tá Nguyễn Xuân Cẩn	Vai trò của Quốc tế Cộng sản đối với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam.	Phần I: Quốc Tế Cộng Sản Với Cách Mạng Thế Giới
7	TS. Đinh Văn Thành ThS. Nguyễn Cao Dũng	Quốc tế Cộng sản - giá trị lý luận và thực tiễn	Phần I: Quốc Tế Cộng Sản Với Cách Mạng Thế Giới
8	ThS. Hoàng Thị Mỹ Nhân	Đồng chí Lê Hồng Phong với Quốc tế Cộng sản	Phần II: Quốc Tế Cộng Sản Với Cách Mạng Việt Nam
9	ThS Đinh Thị Hoa	Vai trò của Quốc tế Cộng sản đối với việc hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam – ý nghĩa đối với sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay	Phần II: Quốc Tế Cộng Sản Với Cách Mạng Việt Nam
10	ThS. Võ Thái Hòa	Vai trò của Quốc tế Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam - ý nghĩa lịch sử và hiện đại	Phần II: Quốc Tế Cộng Sản Với Cách Mạng Việt Nam
11	Thiếu tá, ThS. Nguyễn Tiến Ninh	Vấn đề dân tộc và thuộc địa của Quốc tế Cộng sản tác động đến cách mạng Việt Nam và nhận thức của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc	Phần II: Quốc Tế Cộng Sản Với Cách Mạng Việt Nam
12	Đại úy Trương Thị Hoài	Quốc tế Cộng sản với vấn đề dân tộc, giai cấp và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 - 1945	Phần II: Quốc Tế Cộng Sản Với Cách Mạng Việt Nam
13	HVCH. Bùi Thị Hương	Sự vận dụng đường lối của Quốc tế Cộng sản trong việc phát triển quan hệ đối ngoại với Liên Xô (1965 - 1975) của Đảng Cộng sản Việt Nam	Phần II: Quốc Tế Cộng Sản Với Cách Mạng Việt Nam
14	ThS. Phan Thanh Bằng	Những hạn chế của Quốc tế Cộng sản ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong những năm đầu thập niên 1930	Phần II: Quốc Tế Cộng Sản Với Cách Mạng Việt Nam
15	ThS. Nguyễn Văn Thúc	Những ảnh hưởng của Quốc tế Cộng sản đến cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay	Phần II: Quốc Tế Cộng Sản Với Cách Mạng Việt Nam
16	ThS. Trần Trung Chung	Nguyễn Ái Quốc - người thực hiện lý tưởng của Quốc tế Cộng sản ở phương Đông	Phần III: Quốc Tế Cộng Sản Với Hồ Chí Minh
17	TS. Trần Văn Lực	Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa đối với sự hình thành con đường cách mạng của Nguyễn Ái Quốc	Phần III: Quốc Tế Cộng Sản Với Hồ Chí Minh
18	ThS. Nguyễn Cẩm Nga	Một số luận điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc về vấn đề cách mạng thuộc địa ở Đại hội lần V (1924) Quốc tế Cộng sản	Phần III: Quốc Tế Cộng Sản Với Hồ Chí Minh
19	Đại úy, ThS. Phạm Thị Tú Anh	Sự vận dụng linh hoạt quan điểm về mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế của Quốc tế Cộng sản trong con đường cách mạng Nguyễn Ái Quốc	Phần III: Quốc Tế Cộng Sản Với Hồ Chí Minh

20	Thiếu tá, ThS. Nguyễn Tiến Đức Đại úy, CN. Phạm Văn Hiếu	Nguyễn Ái Quốc với Quốc tế Cộng sản những năm 1930-1938 dưới góc nhìn văn hóa ứng xử	Phần III: Quốc Tế Cộng Sản Với Hồ Chí Minh
21	Trung tá, ThS. Đặng Công Thành	Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, người chiến sĩ Quốc tế Cộng sản lỗi lạc trong đấu tranh vì mục tiêu chung của thời đại	Phần III: Quốc Tế Cộng Sản Với Hồ Chí Minh
22	TS. Võ Mạnh Đồng ThS. Nguyễn Văn Khanh	Sự tương đồng và khác biệt giữa Quốc tế Cộng sản và Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh về đường lối cách mạng Việt Nam	Phần III: Quốc Tế Cộng Sản Với Hồ Chí Minh
23	ThS. Nguyễn Văn Toán	Những tác động tích cực từ Quốc tế Cộng sản đến Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam	Phần III: Quốc Tế Cộng Sản Với Hồ Chí Minh
24	TS. Hoàng Trung ThS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên	Góp phần tìm hiểu Quốc tế Cộng sản với Nguyễn Ái Quốc	Phần III: Quốc Tế Cộng Sản Với Hồ Chí Minh
25	ThS. Thái Thị Tuyết	Tác phẩm “Bệnh áu trĩ “tả khuynh”” trong phong trào cộng sản của 198 V.I.Lênin với sự phát triển của Quốc tế Cộng sản	Phần IV: Quốc Tế Cộng Sản Với Chủ Nghĩa Mác - Lênin
26	ThS. Nguyễn Lê Khôi	K. Marx, F.Engels và V.I Lenin phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin từ thực tiễn Quốc tế I, Quốc tế II, Quốc tế III và phong trào cộng sản, công nhân thế giới	Phần IV: Quốc Tế Cộng Sản Với Chủ Nghĩa Mác - Lênin